



Unบรรณาธิการ

หลังจากที่มีการรายงานพบโรคระบาดใหม่ที่เมืองอู่ฮั่นประเทศจีน เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ประเทศไทยได้เริ่มคัดกรองหาผู้ติดเชื้อตั้งแต่วันที่ 2563 และพบผู้ติดเชื้อรายแรกซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้าประเทศไทยเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563 ภายในเวลาเพียงสองสัปดาห์หลังจากการรายงานการระบาด ทั้งนี้ผู้ติดเชื้อในช่วงแรกที่พบเป็นผู้เดินทางเข้ามาจากต่างประเทศ แล้วจึงค่อยๆ พบผู้ติดเชื้อชาวไทยในเวลาต่อมา การระบาดระลอกแรกนั้นอยู่ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน 2563 จนสามารถควบคุมได้ในเวลาประมาณสองเดือน แล้วจึงไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศ โดยผู้ติดเชื้อที่พบหลังจากนั้นเป็นผู้ที่เดินทางเข้าประเทศและได้รับการดูแลในสถานที่กักกันของรัฐ (State Quarantine) เป็นหลัก และไม่พบการติดเชื้อภายในประเทศนานกว่า 100 วัน

ปัจจุบัน ประเทศไทยอยู่ในการติดเชื้อระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม 2563 เริ่มจากกลุ่มแรงงานชาวต่างชาติที่จังหวัดสมุทรสาคร ต่อมาได้พบการติดเชื้อภายในประเทศหลายจุด โดยเฉพาะในจังหวัดสมุทรสาครและทางภาคตะวันออก จนลุกลามไปอีกหลายจังหวัด การรับมือของหน่วยงานภาครัฐต้องเร่งแก้ไข ปัญหา ป้องกันควบคุมแหล่งต้นทางของการแพร่เชื้อโควิด-19 ให้อยู่ในวงจำกัด ก่อนทุกอย่างจะบานปลายกลายเป็นมหาวิกฤตรุนแรงที่ทุกฝ่ายเกินจะรับมือไหว เพราะหากเป็นอย่างนั้นแล้วจะยิ่งเพิ่มความเสียหายทุกด้าน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ และสุขอนามัยของประชาชน รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องทุ่มสรรพกำลังควบคุมสถานการณ์ให้ได้และเร็วที่สุด ที่ต้องเร่งดำเนินการคือสกัดกั้นไม่ให้โควิดแพร่กระจาย หยุดสถิติติดเชื้อรายวันให้ลดน้อยลงเท่าที่จะทำได้ ขณะเดียวกันต้องเร่งอุดรูรั่วปัญหาหลักรอบข้างแฉกจากความหละหลวมของเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะกลุ่มที่เห็นแก่อามิสสินจ้าง ทุกภาคส่วนจึงต้องช่วยเป็นหูเป็นตาไม่ให้เกิดการละเมิดฝ่าฝืนภายใต้สถานการณ์ขณะนี้ การปฏิบัติตามกฎกติกาและคำแนะนำด้านสุขอนามัย ถือเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็น ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องทำงานแข่งกับเวลา กระชับพื้นที่ที่มีปัญหา แก้ววิกฤตโควิดไม่ให้ลุกลาม การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต้องชัดเจนและไม่ปิดบัง เพื่อกระตุ้นเตือนคนทั้งประเทศให้ตื่นตัว แต่ต้องไม่ตื่นตระหนก เพราะศึกโควิดรอบใหม่นี้คงไม่ง่าย ถ้าไม่ร่วมมือใจตั้งการ์ดให้รัดกุม โอกาสที่จะเพลี่ยงพล้ำก็มีสูง

นพ.ศิริยุสม์ วรามิตร

บรรณาธิการ